



## สรุปผลการเดินทางศึกษาถูงาน

ของคณะกรรมการการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดย คณะอนุกรรมการการการการสตรี

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

# ณ จังหวัดภูเก็ต

จัดทำโดย

คณะกรรมการการการการสังคม เด็ก เยาวชน  
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เอกสารวิชาการลำดับที่ ๓๕



สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน  
ของคณะกรรมการการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
โดย คณะอนุกรรมการกิจการสตรี  
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ จังหวัดภูเก็ต

จัดทำโดย  
คณะกรรมการการการสังคม เด็ก เยาวชน  
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เอกสารวิชาการลำดับที่ ๓๕

## คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและมีอิสระในการบริหารงานด้วยงบประมาณของตนเอง ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นสตรีเพิ่มมากขึ้นจากอดีต จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สตรีเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาททางการเมืองมากขึ้น โดยจำนวนสตรีที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แสดงให้เห็นว่าสตรีให้ความสนใจทางการเมืองมากขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการกิจการสตรี จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นด้านปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับการตัดสินใจ : กรณีศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสามารถผลักดันประเด็นสัดส่วนผู้นำสตรีในระดับท้องถิ่นให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ อันจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในระดับโลกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังได้ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาของสตรี ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต และภายหลังการศึกษาดูงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง คณะอนุกรรมการกิจการสตรีจึงได้จัดทำสรุปผลการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มุ่งหวังว่าเอกสาร

ฉบับนี้ที่ได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมปัญหา อุปสรรค จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้มาศึกษาเป็นอย่างดี และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทุกท่านจนทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหวังทุกประการ

ด้วยจิตคารวะ



(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์)

ประธานคณะกรรมการการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

## สารบัญ

	หน้า
<b>สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต</b>	<b>๑</b>
๑) พบปะหารือกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และกลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาล นครภูเก็ต	๑
๒) เดินทางลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศึกษาวิถีชีวิตและ ความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต	๑๘
๓) พบปะหารือกับ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และกลุ่มสตรีในพื้นที่เมืองป่าตอง	๑๘
๔) ศึกษาดูงานการจัดระเบียบชายหาดป่าตอง	๓๒
๕) ศึกษาดูงานการจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต	๓๒

### ภาคผนวก

- กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน
- รายนามคณะเดินทางศึกษาดูงาน
- รายชื่อคณะกรรมการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รายชื่อที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและ  
เลขานุการประจำคณะกรรมการ
- รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ
- รายชื่อคณะอนุกรรมการ

**ภาคผนวก**

สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต  
ของคณะกรรมการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำเนินการโดย  
คณะอนุกรรมการกิจการสตรี  
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คณะอนุกรรมการกิจการสตรี ในคณะกรรมการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางสาวรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี และพลเอก วีรฉัตร ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นด้านปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับการตัดสินใจและการดำเนินงานของเทศบาล และให้ข้อมูลตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหาด้านสตรีสำหรับรายละเอียดในการศึกษาดูงานสรุปได้ ดังนี้

๑) พบปะหารือกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และกลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร จังหวัดภูเก็ต



**นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา** นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่่า สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๕๖๒ ตารางกิโลเมตร ๗๘๕๑ ไร่ เขตการปกครอง ๒ ตำบล คือ ตำบลตลาดเหนือ มีพื้นที่ประมาณ ๔ ตารางกิโลเมตร ตำบลตลาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ ๘ ตารางกิโลเมตร ภูเก็ตจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทย โดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ตคือ ตึกเก่าแบบชิโน-โปรตุกีสถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ เนื่องจากการทำเหมืองแร่ที่เติบโต ทำให้ชาวจีนและชาวตะวันตกต่างหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครภูเก็ตสิ่งแรกที่ผู้ไปเยือนจะรู้สึกสะดุดตาคือตึกเก่าที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง เป็นอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ต สามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อยหลายเจ้าให้เที่ยวไปกินไปอย่างเพลิดเพลิน เทศบาลนครภูเก็ตเห็นถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ โดยได้ทำการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสนี้ ไว้และจัดให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการท่องเที่ยว จัดให้มีเส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนเก่าแก่ของภูเก็ต และสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่สวยงามพร้อมๆ กับได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนภูเก็ต ล่าสุดจังหวัดภูเก็ตได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ City of Gastronomy ประจำปี ๒๕๕๘ โดยเป็น ๑ ใน ๑๘ เมืองทั่วโลก ในนามของคนภูเก็ต ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความ



ยินดีและขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคนภูเก็ต หากมีสิ่งใดที่จะให้เทศบาลดำเนินการให้ก็มีความยินดี อยากให้ทุกท่านมาจังหวัดภูเก็ตแล้วมีความสุข และหวังว่าในอนาคตพวกเราจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง



**นางสุวรรณณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธิการ และประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี** กล่าวว่า ตนได้เคยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วในโครงการสภามติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ซึ่งพื้นที่พบประชาชนในทุกจังหวัด แต่ในครั้งนั้นคณะได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาในภาพกว้างไม่ได้เจาะจงลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สำหรับสาเหตุที่เลือกลงพื้นที่ ณ จังหวัดภูเก็ต มี ๒ ประการ ได้แก่ ๑) ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวหลายด้านทั้งทางทะเล ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ในฐานะที่คณะพิจารณาศึกษาประเด็นด้านสตรี และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับสตรี (Women Empowerment) และ ๒) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางกฎหมายและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อมา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี ดังนี้

**๑. การคุ้มครองสิทธิมารดา** ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ” ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยได้มีการเสนอให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน โดยวันลาเพื่อคลอดบุตรให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย นอกจากนี้ยังมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

**๒. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘** บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยในกฎหมายดังกล่าว ได้มีการเพิ่มเติมคำว่า “การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด”

**๓. ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่เกิน ๒ - ๓ ปี** ปัญหาคือ คนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำนวนลดลง แต่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดติดลบ รัฐได้มีมาตรการหลายเรื่องออกมามดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและหาคนเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่

**๔. การจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย** มาตรา ๗๑ วรรค ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระบุว่า “ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้

เพื่อความเป็นธรรม” มาตรฐานเป็นการกำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting - GRB) ต่อไปหน่วยงานภาครัฐจะต้องสำรวจพื้นที่ของตน หากเรื่องใดเป็นปัญหา มากก็ต้องจัดสรรงบประมาณในเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องอื่น เพราะฉะนั้น หากมีการสำรวจมายังท่าน ขอให้ท่านช่วยให้ข้อมูลให้กับภาครัฐ เพื่อให้ ภาครัฐสามารถจัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้องและสามารถนำ งบประมาณมาจัดสรรได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

**พลเอก วีรณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี** ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสตรี ดังนี้

### ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติ ไทย ประกอบด้วย

- อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน
- อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน
- อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน
- อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและไม่ประสงค์จะรับเบี้ยผู้สูงอายุ สามารถสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยนี้ได้และเงินจำนวนที่ไม่รับจะนำไปเพิ่มให้กับ ผู้สูงอายุที่ลำบากกว่าตนเอง

### ๒. กองทุนผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กำหนดให้ มีการจัดตั้ง กองทุนผู้สูงอายุขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปลี่ยนตามการปรับปรุง

โครงสร้างของกระทรวง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  
กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๒)

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ โดย  
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

- รายบุคคล ละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- รายกลุ่ม จะต้องมียุทธศาสตร์กลุ่มไม่เกิน ๕ คน ไม่

เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผ่อนชำระภายใน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

### ๓. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คนพิการที่ยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย  
ความพิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท

การให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแล  
คนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่  
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท รายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ผ่อนชำระ  
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

การนำเงินจากภาษีบาป ได้แก่ สุราและยาสูบ จำนวนร้อยละ  
๒ หรือไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเงิน  
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยกำหนด  
ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่  
มีรายได้น้อย โดยเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามร่าง  
กฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน จะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ  
เกิน ๖๐ ปี และมีรายได้น้อย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ที่ได้ขึ้น  
ทะเบียนคนจนกับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น ใครไม่ขึ้นทะเบียนคนจน  
ไม่มีสิทธิได้เงินจำนวนนี้ ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้เงินคนละเท่าใด  
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะไปกำหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง

### ๔. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ต้องเป็นสมาชิกกองทุน ประเภทบุคคลธรรมดา รวมตัวกัน ๕ คนขึ้นไป

**๕. กองทุนประชารัฐ** เมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... เพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยจากการสำรวจในพื้นที่พบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ๓๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ - ๕ ล้านคน แต่คนกลุ่มนี้กลับไปลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยเพียง ๑ ล้านกว่าคน แต่กลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท กลับไปลงทะเบียนมากกว่าคนกลุ่มแรก จึงขอฝากทุกคนหากใครยังไม่ได้ไปลงทะเบียนหรือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ไปลงทะเบียนเพื่อสิทธิของเรา

นางรตนา สัยยะนิฐี อนุกรรมการกิจการสตรี ให้ข้อมูลว่า ในอดีตผู้หญิงไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการกำหนดนโยบายว่า ทำอย่างไรให้ผู้หญิงได้รับการส่งเสริมการพัฒนา

จึงเริ่มมีการรวมตัวกันในระดับหมู่บ้าน ที่เรียกว่า คณะกรรมการพัฒนา  
 สตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล  
 (กพสต.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการพัฒนา  
 สตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะอนุกรรมการกิจการสตรีได้ดำเนินการอยู่ ๓  
 เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนาศักยภาพผู้หญิง ผู้หญิงต้องเรียนรู้ร่วมกัน เข้า  
 รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ติดตามข่าวสาร ๒) การให้ความคุ้มครองสิทธิ  
 สตรี เป็นสิทธิที่สตรีจะต้องพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ สิทธิในฐานะปวง  
 ชนชาวไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงใน  
 ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถคุ้มครองสิทธิได้ หมายความว่า สามิจะ  
 ตบตีกรรรมยามีได้ การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ ไม่สามารถทำได้ถือ  
 ว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติ สิทธิของผู้หญิงที่เป็นคนพิการ ทำอย่างไรให้ผู้พิการ  
 มีอาชีพมีรายได้ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติความ  
 เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ  
 โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ใครจะมาละเมิด  
 สิทธิไม่ได้ และ ๓) การส่งเสริมความเสมอภาค ในการให้ทั้งผู้หญิงและ  
 ผู้ชายเข้าถึงสิทธิ โอกาสอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในระดับจังหวัดจะ  
 มีหน่วยงาน ๒ แห่ง รับผิดชอบ คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ  
 มนุษย์จังหวัดรับผิดชอบในการดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตาย และสำนักงาน  
 พัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง  
 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)

หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอปัญหาและแลกเปลี่ยนความเห็น  
 ดังนี้

- ๑) ประเด็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- ปัญหาการกำหนดจำนวนผู้กู้ การรวมตัวให้ครบ ๕ คนซึ่ง



เป็นไปได้อย่าง เนื่องจากมีความไม่ไว้วางใจกัน ทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนไหวของเงินกองทุน จึงได้เสนอไปให้มีการลดจำนวนให้เหลือ ๓ คน หรือ ๑ คน เพื่อให้สตรีได้มีการพัฒนามากขึ้น

เนื่องจากการรวมตัวเป็นไปได้อย่าง

- ปัญหาการติดตามหนี้ กรณีสมาชิก ๑ คนในกลุ่มมีความประสงค์จะจ่ายเงินกองทุน แต่สมาชิกคนอื่นไม่ยอมมาจ่าย เจ้าหน้าที่กองทุนจะไม่รับเงินเลย ทำให้คนที่ต้องการจ่ายเงินไม่สามารถจ่ายเงินได้ ทั้งนี้ได้รับการชี้แจงว่า สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่รับเงินเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดความยากลำบากแก่สมาชิกที่จ่ายเงินไปแล้วต้องไปฟ้องศาลไล่เบี้ยสมาชิกคนอื่น จึงต้องการให้จ่ายให้ครบทั้ง ๕ คนพร้อมกันทีเดียว

- ปัญหาการกำหนดคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่กำหนดให้มีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงาน ตั้งอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน สตรีบางกลุ่มอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้

๒) จังหวัดภูเก็ตมีค่าครองชีพสูง การนำเกณฑ์ของทั้งประเทศมาพิจารณาจะทำให้คนภูเก็ตไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควร ทั้งที่คนภูเก็ตมีผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก



๓) เสนอให้เพิ่มวันลาคลอดบุตรเป็น ๖ เดือน ตามหลักทางการแพทย์ จากเดิมกำหนดไว้เพียง ๙๐ วัน

**นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมการ  
และประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี ชี้แจงดังนี้**

๑. เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในบางพื้นที่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังเบิกจ่ายไม่ถึงตามจำนวนที่ตั้งไว้จึงเป็นเงินคงค้าง และให้ใช้เงินเก่าก่อน อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยืนยันว่า จังหวัดไหนที่มีความพร้อมและยื่นโครงการเข้ามา กรมจะจัดสรรเงินมาให้ได้

๒. ปัญหาการกำหนดให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะรับไปหรือกับกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

๓. ประเด็นการกำหนดวันลาคลอดบุตร คณะอนุกรรมการได้เคยพิจารณาศึกษาประเด็นดังกล่าวโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคธุรกิจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งการจะแก้ไขกฎหมายสามารถทำได้แต่จะต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาในภายหลังด้วย เนื่องจากธุรกิจทุกประเภทมีต้นทุน หากกำหนดให้มีการกำหนดจำนวนวันลาคลอดมากไปอาจเกิดผลในเชิงลบได้ เช่น การจ้างงานผู้หญิงลดลง ดังนั้น จึงต้องพิจารณาให้รอบด้าน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไป อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้กำหนดให้สามีลาคลอดเพื่อช่วยดูแลภรรยาและลูกได้ ๑๕ วันอีกด้วย

**พลเอก วีรฉัตร ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษา  
คณะกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี**  
ชี้แจงว่า ในเรื่องการกำหนดจำนวนสมาชิกและเบี้ยปรับ คณะได้เชิญกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับข้อเสนอที่ให้มีการลดจำนวนสมาชิกและเบี้ยปรับแล้ว หากเงินที่ได้รับการจัดสรรมาใช้หมดแล้ว สามารถไปขอเพิ่มเติมได้ โดยจะเฉลี่ยจากจังหวัดที่ไม่มีการใช้เงินมาจัดสรรให้



ต่อจากนั้น คณะอนุกรรมการได้หารือกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รายละเอียด ดังนี้

**นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี** กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาในวันนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาระดับด้าน



สตรี และสหประชาชาติได้ กำหนดตัวชี้วัดในการ พิจารณาผู้หญิงที่ก้าวไปสู่ ระดับการตัดสินใจมีมาก น้อยเพียงใด ประเทศไทยมี ผู้หญิงที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ เชิงธุรกิจเป็นอันดับต้น ๆ

ของเอเชีย ในส่วนภาคราชการก่อนหน้านั้นอาจจะมีน้อย แต่ระยะหลัง เริ่มมีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ จะเห็นได้ชัดในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็น กระทรวงที่มีผู้บริหารผู้หญิงระดับสูงมากที่สุด สำหรับในภาคการเมือง ประเทศไทยมีผู้หญิงที่ก้าวมาสู่การเป็นนักการเมืองจำนวนน้อย หาก พิจารณากฎหมายได้กำหนดให้สิทธิสตรีเท่าเทียมกับผู้ชายแล้ว แต่ในเชิง สังคม ทัศนคติ วัฒนธรรมอาจต้องใช้เวลา คณะอนุกรรมการจึงอยาก ศึกษาปัจจัยและการดำเนินงานของผู้นำองค์กรท้องถิ่น เพราะองค์กร ท้องถิ่นเป็นภาคส่วนที่ใกล้ชิดกับประชาชน คณะอนุกรรมการจึงอยาก ศึกษาปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับการ ตัดสินใจและการดำเนินงานของเทศบาล

**นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต** ให้ ข้อมูล ดังนี้

ตนได้เข้ามาเป็นนักการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ แต่ได้เข้ามา ในส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเป็นการสืบทอดโดยมติของ

สมาชิกสภาไม่ใช้การสืบตามสายโลหิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับความไว้วางใจจากนายภูมิศักดิ์ หงษ์หยก อดีตนายก เทศมนตรีเมืองภูเก็ต และสมาชิกให้เป็นนายกเทศมนตรี พอมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการยกฐานะจากเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครภูเก็ตและเป็นการเลือกตั้งโดยตรงอันเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาสู่การเมือง ส่วนตัวในการทำงานได้นำจุดแข็งของนายก เทศมนตรีหลาย ๆ ท่านมาปรับใช้

ในเรื่องคุณภาพชีวิต เรามองว่าความสุขของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลหายไป ทำอย่างไร จะให้ความสุขกลับคืนมา จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการศึกษาตราบไต่ที่เมืองเติบโตแบบก้าวกระโดด ความเหลื่อมล้ำย่อมมีมาก การศึกษา



จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญหากเราไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงย่อมไม่มีความสุข แม้ว่าจะเรียนเก่งหรือฉลาดก็ตาม จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณตามรายหัว คนภูเก็ต ๑ คนมีรายได้ต่อหัวเท่ากับคนอุดรธานีคนเชียงใหม่ คนสมุทรปราการ แต่รายได้ของคนภูเก็ตในวันนี้ต้องดูแลคน ๓ คน เช่น คนในพื้นที่ ประชากรแฝง นักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีประชากร ๑๓ ล้านคนในขณะที่ทรัพยากร ธรรมชาติร้อยละ หกร้อย การพัฒนาเมืองแบบก้าวกระโดด ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ด้วยความที่ภูเก็ตมีความเป็นเมืองมากขึ้น ไม่มีแม่น้ำ มีแต่คลองคือ คลองบางใหญ่ ซึ่งจะอยู่ใน ๓ พื้นที่คือตำบลรัชฎา ตำบลวิชิต และตำบลกระทู้ พื้นที่ที่เคยเป็นแก้มลิงหรือขุมน้ำ วันนี้ขุมน้ำเหล่านั้นถูกถม และมีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ทำให้สิ่งแวดล้อมไม่สมดุล และมีน้ำไหลทะลักเข้ามาในเมืองมากขึ้น ถ้าวันนี้ไม่ได้รับการบำบัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

จะส่งผลต่อการท่องเที่ยว ฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องได้รับการดำเนินการให้  
 ภูเก็ทได้มีระบบการบำบัดน้ำเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ ระบบบริหารการ  
 จัดการน้ำจึงเป็นเรื่องจำเป็น ตนได้เคยเสนอเรื่องนี้ ๓ เรื่อง กล่าวคือ ๑)  
 ปัญหาน้ำท่วม ๒) ทำอย่างไรให้มีน้ำใช้เพียงพอ และ ๓) การจัดการน้ำเสีย  
 ทำอย่างไรให้ได้รับการบำบัดก่อนลงสู่ทะเล

การบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำที่มีมาตรฐานและนำน้ำเหล่านี้มาเก็บ  
 ไว้ที่ขุมน้ำของเทศบาล แล้วบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้อีก หากวันใดไม่มีน้ำ  
 ใช้หรือขาดแคลนน้ำก็สามารถนำน้ำตรงนี้มาใช้ได้ จึงควรมีที่เก็บน้ำ  
 ห้ามปล่อยให้น้ำท่วมโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าสถาปัตยกรรมจะเสียหาย  
 เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำเสีย น้ำขาดและน้ำใช้ ทำให้เทศบาล  
 ได้รับรางวัลในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ประเทศบรูไน เป็นการส่ง  
 กรอบแนวคิดถ้าวันหนึ่งไม่มีน้ำใช้จะนำน้ำที่ใดมาใช้

โครงการเด่นของเทศบาลจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ  
 ประชาชน และการให้ความสำคัญกับการศึกษา เด็กเล็กทุกคนจะต้อง  
 สามารถอ่านออกเขียนได้ มีการติดตามเด็กและลดความเหลื่อมล้ำ  
 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูงกว่ามาตรฐานชาติ เทศบาลมีนักเรียนในสังกัด  
 เทศบาลเกือบ ๑๐,๐๐๐ คน ครูและเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมเด็กเป็น  
 ประจำ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญ  
 กับการตรวจสอบสุขภาพเด็ก มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานอย่าง  
 เข้มแข็ง ในเขตเทศบาล มีผู้สูงอายุประมาณเกือบ ๑๐,๐๐๐ คน จาก  
 ประชากรทั้งหมด ๘๐,๐๐๐ คน

ซึ่งปัญหาที่พบคือ การใช้จ่ายเงิน ในบางเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของ  
 เทศบาลก็ไม่สามารถนำเงินไปใช้ได้ เพราะเกรงว่าจะถูกสำนักงานการ  
 ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เทศบาลจะใช้วิธีรับบริจาค นำสิ่งของมา  
 ประมูล แล้วนำเงินที่ได้มาซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด  
 บ้านติดเตียง

ในเรื่องการสร้างเมืองคือ การสร้างพื้นที่สีเขียวส่วนกลาง การสร้างคนคือทำให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาและสุขภาพ ส่วนการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนและชุมชน โดยการนำสายไฟลงดิน ทำให้ความงดงามของอาคารมีความโดดเด่นขึ้น มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น

เรื่องการบริหารจัดการขยะ จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะแบบรวมศูนย์ มีขยะจำนวนวันละ ๙๐๐ ตัน จากเดิม ๑,๓๐๐ ตัน ภูเก็ตเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ได้นำเต็กรุ่นลูกรุ่นหลานกลับมาพัฒนาภูเก็ต

### พลเอก วีรณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษา



คณะกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการกิจการสตรี ได้สอบถามในประเด็น ดังนี้

๑. มีวิธีการบริหารจัดการน้ำกรณนี้ไม่เพียงพออย่างไร
๒. จังหวัดภูเก็ตมีวิธีในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างไร มีโรงงานเผาขยะกี่แห่ง
๓. ได้มีการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือไม่อย่างไร
๔. การบริหารจัดการเรื่องถนน ไช้งบประมาณจากส่วนใด
๕. การผลิตไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากส่วนรวมของจังหวัดหรือเทศบาลดำเนินการแยกต่างหาก
๖. การเข้ามาเป็นผู้นำสตรี ทำอย่างไรจึงเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของประชาชน

๗. ประเด็นการถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการ  
ใช้เงิน ได้หารือประเด็นปัญหาดังกล่าวกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคน  
ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรับทราบปัญหาและ  
จะลงพื้นที่ชี้แจงต่อไป

**นางรัตนา สัยยะนิฐี อนุกรมการกิจการสตรี** สอบถามถึง  
กลยุทธ์เทคนิคในการทำงานและวิธีการในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่ทำให้  
ได้รับการเลือกตั้งและได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้ชาย

**นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต** ชี้แจง  
ดังนี้

๑. ประเด็นการจัดการน้ำ ในอดีตได้มีการไปซื้อขุมเหมืองที่อยู่  
นอกเขตโดยใช้เงินของเทศบาล อ่างเก็บน้ำได้ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
แต่ได้มีการขุดลอกให้เก็บได้ ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และมีขุมน้ำของ  
ภาคเอกชนอีก เทศบาลได้ซื้อน้ำจากภาคเอกชนซึ่งถูกกว่าของการ  
ประปาส่วนภูมิภาค ประมาณร้อยละ ๙๐ เทศบาลใช้น้ำในขุมน้ำของ  
เทศบาล และขุมน้ำที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙)  
และได้มีการจัดการน้ำโดยสามารถบริการชาวบ้านได้ทั้งหมด

ส่วนการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลขายน้ำให้ประชาชนประมาณ  
๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และขายให้โรงงานเตาเผาขยะร้อยละ ๑๐ และ  
อีกร้อยละ ๙๐ ปล่อยลงทะเล ปัจจุบันนี้กำลังดำเนินโครงการอยู่ น่าจะ  
ให้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

น้ำที่บำบัดแล้ว หากนำมาไว้ในขุมน้ำและนำไปบำบัด ต้นทุนจะ  
สูงแต่การนำน้ำที่ลงสู่ทะเลเนื่องจากปลายทางติดทะเล ก็จะไปเจอกับน้ำ  
บางส่วนที่มาจากท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่ได้รับการบำบัด อย่างน้อยทำให้  
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอุ่นใจเมื่อรับประทานอาหารทะเล นอกจากนี้ก็ยัง  
มีการเช็คสารปนเปื้อนอยู่ตลอดเวลา และยังได้สร้างความตระหนักให้คน  
ในเทศบาลรับผิดชอบร่วมกัน

๒. ปัญหาขยะ การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ตจะใช้ระบบการจัดการแบบรวมศูนย์โดยนำขยะจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาจัดรวมกัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย ๙๐๐ ตันต่อวัน และโรงเผาขยะภูเก็ตเป็นแบบสมบูรณ์แบบคือ จัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตรายด้วย โดยเสียค่ากำจัดขยะมูลฝอย ๕๒๐ บาทต่อตัน ใช้หลักการบริหารที่ดี และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วยหลัก ๓RS คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) โดยวิธีการเผาขยะและเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ ๑๑ - ๑๑.๕ เมกกะวัตต์ต่อวัน การเผาขยะจะต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ ๘๐๐ องศาเซลเซียสตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงจะเป็นการเผาที่สมบูรณ์ รถบรรทุกขยะทุกคันจะต้องล้างรถก่อนออกไป การทำงานจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนบริเวณนั้น หากประชาชนร้องเรียนปัญหา มา จะรีบลงพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขทันที นอกจากนี้ยังต้องมีคนล้างถนนและล้างรถด้วย

๓. การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีการรณรงค์เป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยการสร้างตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของประชาชนด้วย

๔. ประเด็นไฟฟ้า ไฟฟ้าในพื้นที่มีใช้พอเพียง ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

๕. การบริหารจัดการถนน ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การดำเนินการใช้งบของเทศบาล โดยได้จัดให้มีไฟส่องสว่างประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าดวง และเปลี่ยนเป็นหลอดไฟแอลอีดีประมาณครึ่งหนึ่ง ในอนาคตจะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดีทั้งหมด

๖. หนทางในการก้าวขึ้นสู่การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี โดยหลักให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานมาพอสมควรแล้ว ตนจึงหันมาดูแลและทำงานด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา จัดการศึกษาโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง

๗. เทคนิคในการทำงานและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคคือ ตนเป็นคนแนวแน่ประกอบด้วยมีความโชคดี ที่มีทีมงานที่ดี มีเครือข่ายชุมชนที่แข็งแกร่ง ทีมงานสมาชิกให้โอกาส การเข้าสู่การเมืองในครั้งแรกประสบปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากความคิดที่ว่าผู้หญิงทำไม่ได้และต้องมีคนช่วยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง แต่ความกดดันและความท้าทายว่าไม่สามารถทำได้ ทำให้ตนมีแรงผลักดันในการทำงาน แต่ก่อนเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดแต่เมื่อได้ทำงาน งานได้สอนให้ตนเก่งขึ้น และนโยบายการทำงานของตนจะให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิต และลงพื้นที่พบประชาชนทุกเดือน

**พลเอก วีรธ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี สอบถามกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมประชุมถึงสาเหตุที่เลือกนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา เป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และได้รับคำตอบ ดังนี้**

๑. ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้มีโอกาสทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาล ทำให้ได้เห็นวิสัยทัศน์ของนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา มากยิ่งขึ้นและชื่นชมในการทำงาน

๒. เมื่อตอนที่บ้านมีพายุ หลังคาบ้านพัง ได้แจ้งไปทางเทศบาล นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เดินทางลงพื้นที่เข้าไปดูบ้านทันที

๓. ตนเรียนรู้นับเดียวกับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ตอนเด็กเป็นคนเงียบ ตั้งใจเรียน เมื่อเข้ามาทำงานทางการเมืองได้พัฒนาตัวเองทำงานเต็มที่และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน



๒) เดินทางลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



๓) พบปะหารือกับ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เกียรติทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และกลุ่มสตรีในพื้นที่เมืองป่าตอง ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ป่าตอง ๒ จังหวัดภูเก็ต



## นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง



กล่าวว่า เมืองป่าตองมีนักท่องเที่ยวและประชากรแฝงไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อวัน เทศบาลเมืองป่าตองมีหน้าที่ต้องเก็บขยะวันละ ๑๕๐ ตันต่อวัน ย้อนไป

เมื่อ ๔๐ ปีก่อน เมืองป่าตองเป็นสังคมชนบท บ้านเรือนอยู่ตามเชิงเขาทั้งหมด ประกอบอาชีพทำสวน ประมง ด้านล่างเป็นท้องทุ่งนา แต่ในวันนี้มีการเปลี่ยนจากเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยว ประชากรมีจำนวนมากขึ้น รายได้มากขึ้นพร้อมกับปัญหาหลากหลายตามมาเช่นกัน

ดิฉันเป็นนายกเทศมนตรีผู้หญิงคนแรก ด้วยมุมมองความคิดของผู้หญิงและผู้ชายต่างกัน ผู้หญิงถูกปลูกฝังให้เป็นช่างเท้าหลังต้องอยู่บ้านดูแลครอบครัว ผู้หญิงด้วยกันเองยังมีทัศนคติว่าผู้หญิงไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าผู้ชาย รัฐธรรมนูญสมัยก่อนยังไม่ค่อยให้สิทธิผู้หญิง จนต่อมารัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ต่อมาเริ่มมีวิวัฒนาการที่ผู้หญิงเข้ามาทำงานทางการเมืองมากขึ้น ดังนั้น หากต้องการให้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำหรือทำงานในระดับสูงมากขึ้น ผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนความคิดของผู้หญิงด้วยกันเองก่อน สำหรับการพัฒนาเมือง สมัยก่อนผู้ชายจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด แต่ผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัว สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษา ฉะนั้น ในโลกปัจจุบันเราต้องการผู้หญิงเข้ามาบริหารบ้านเมืองหรือทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงมากขึ้น เบื้องต้นขอกล่าวต้อนรับคณะเดินทางทุกท่าน และเรียนเชิญคณะเดินทางพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้



นางสุวรรณณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธิการ และประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้จัดทำโครงการศึกษาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับตัดสินใจ : กรณีศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกจังหวัดภูเก็ต เนื่องจาก ๑) จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้หญิงจำนวน ๒ คน และ ๒) สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน และเคยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ๑ ครั้ง แต่ยังไม่ได้ออกมาลงพื้นที่ป่าตอง โดยในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะเป็นการรับฟังปัญหาของประชาชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ต่อมา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี ดังนี้

๑. การคุ้มครองสิทธิมารดา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ” ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยได้มีการเสนอให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอด

บุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน โดยวันลาเพื่อคลอดบุตรให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย นอกจากนี้ยังมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

**๒. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘**  
บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยในกฎหมายดังกล่าว ได้มีการเพิ่มเติมคำว่า “การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด” มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

**๓. การผลักดันให้มีศูนย์เลี้ยงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ**  
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่เกิน ๒ - ๓ ปี ปัญหาคือ คนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำนวนลดลง แต่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดติดลบ รัฐได้มีมาตรการหลายเรื่องออกมาดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและหากคนเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ คณะอนุกรรมการจึงได้ศึกษาเพื่อผลักดันให้มีศูนย์เลี้ยงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ โดยกำหนดให้มีมาตรการภาษีจูงใจให้กับสถานประกอบการเหล่านั้น เพื่อจะได้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

**๔. การจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย** มาตรา ๗๑ วรรค ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระบุว่า “ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม” มาตรานี้เป็นกำหนัดให้รัฐจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting - GRB) ต่อไปหน่วยงานภาครัฐจะต้องสำรวจพื้นที่ของตน หากเรื่องใดเป็นปัญหามากก็

จะต้องจัดสรรงบประมาณในเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องอื่น เพราะฉะนั้นหากมีการสำรวจมายังท่าน ขอให้ท่านช่วยให้ข้อมูลให้กับภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้องและสามารถนำงบประมาณมาจัดสรรได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

**พลเอก วีรฉัตร สุคนทาศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี** ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสตรี ดังนี้

### ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ประกอบด้วย

- อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน
- อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน
- อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี ให้ได้รับคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน
- อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและไม่ประสงค์จะรับเบี้ยผู้สูงอายุสามารถสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยนี้ได้และเงินจำนวนที่ไม่รับจะนำไปเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่ลำบากกว่าตนเอง

### ๒. กองทุนผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้ง กองทุนผู้สูงอายุขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปลี่ยนตามการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๒)

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

- รายบุคคล ละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- รายกลุ่ม จะต้องมียังจำนวนกลุ่มไม่เกิน ๕ คน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผ่อนชำระภายใน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

### ๓. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คนพิการที่ยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการจะได้รับเงินเบี้ยความพิการในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท

การให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท รายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

การนำเงินจากภาษีบาป ได้แก่ สุราและยาสูบ จำนวนร้อยละ ๒ หรือไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยกำหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน จะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี และมีรายได้น้อย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ที่ได้ขึ้นทะเบียนคนจนกับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น ใครไม่ขึ้นทะเบียนคนจนไม่มีสิทธิได้เงินจำนวนนี้ ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้เงินคนละเท่าใด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะไปกำหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง

### ๔. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม

๒๕๕๗ ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ต้องเป็นสมาชิกกองทุน ประเภทบุคคลธรรมดา รวมตัวกัน ๕ คนขึ้นไป

**๕. กองทุนประชารัฐ** เมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... เพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยจากการสำรวจในพื้นที่พบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ ๓๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ - ๕ ล้านคน แต่คนกลุ่มนี้กลับไปลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยเพียง ๑ ล้านกว่าคน แต่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท กลับไปลงทะเบียนมากกว่าคนกลุ่มแรก จึงขอฝากทุกคนหากใครยังไม่ได้ไปลงทะเบียนหรือขอความช่วยเหลือประชาชนสัมพันธ์ต่อให้ลงทะเบียนเพื่อสิทธิของเรา

**นางรัตนา สัยยะนิฐี อนุกรรมการกิจการสตรี** ให้ข้อมูลว่าในอดีตผู้หญิงไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการกำหนดนโยบายว่า ทำอย่างไรให้ผู้หญิงได้รับการส่งเสริมการพัฒนา จึงเริ่มมีการรวมตัวกันในระดับหมู่บ้าน ที่เรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล

(กพสต.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะอนุกรรมการกิจการสตรีได้ดำเนินการอยู่ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนาศักยภาพผู้หญิง ผู้หญิงต้องเรียนรู้ร่วมกัน เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ ติดตามข่าวสาร ๒) การให้ความคุ้มครองสิทธิสตรี เป็นสิทธิที่สตรีจะต้องพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญสิทธิในฐานะปวงชนชาวไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถคุ้มครองสิทธิได้หมายความว่า สามีจะตบตีกรรยามีได้ การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศไม่สามารถทำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดปกติ สิทธิของผู้หญิงที่เป็นคนพิการทำอะไรให้ผู้พิการมีอาชีพมีรายได้ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายใครจะมาละเมิดสิทธิไม่ได้ และ ๓) การส่งเสริมความเสมอภาคในการให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าถึงสิทธิ โอกาสอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในระดับจังหวัดจะมีหน่วยงาน ๒ แห่ง รับผิดชอบ คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบในการดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตาย



และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ต่อมาผู้แทนกลุ่มสตรีได้นำเสนอปัญหาว่า ตนได้เคยยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ

**พลเอก วีรณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี** ชี้แจงว่า ขอรับไปสอบถามกับกรมการพัฒนาชุมชนก่อนถึงสาเหตุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เพื่อจะได้แก้ไขให้ตรงตามกรอบที่กำหนดไว้ หากสาเหตุเกิดจากกองทุนมีเงินไม่เพียงพอ สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมได้

ต่อมา **พลเอก วีรณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี** ได้สอบถามนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ในประเด็น ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะไปโรงเผาขยะ
๒. วิธีการดำเนินการในการใช้ Patong Report แอปพลิเคชัน สำหรับแจ้งเตือนเก็บขยะ
๓. เมืองป่าตองมีวิธีในการบริหารจัดการน้ำใช้อย่างไร และการบำบัดน้ำเสียทำได้ในอัตราเท่าใด
๔. มีวิธีการในการรณรงค์เรื่องขยะมูลฝอย ขวดพลาสติก และ ก้นบุหรี่ อย่งไร
๕. ได้มีการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือไม่ อย่งไร

**นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการกิจการสตรี** สอบถามในประเด็น ดังนี้

๑. เส้นทางในการก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่งไร



## ๒. ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน



**นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์**  
**นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง** ได้ชี้แจงใน  
 ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็น กองทุนพัฒนา  
 บทบาทสตรี ถ้าเป็นเงินอุดหนุน อยากให้  
 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนลง  
 พื้นที่ให้ความรู้ในการยื่นขอและการเขียน  
 โครงการอย่างละเอียด และเห็นด้วยกับ  
 การแก้ไขการกำหนดจำนวนผู้ขอรับการ  
 สนับสนุนจาก ๕ คน เป็น ๑ คน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสร้างอาชีพมาก  
 ขึ้น เนื่องจากโดยพื้นฐานนิสัยของคนภูเก็ตไม่สามารถทำงานกลุ่มได้  
 เพราะรายได้ไม่พอกับการทำงานแบบรวมกลุ่ม จึงควรเป็นการต่างคน  
 ต่างทำงานประกอบอาชีพมากกว่า

๒. เรื่องสิ่งแวดล้อม เมืองป่าตองได้พัฒนามาระดับหนึ่งแล้ว  
 นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคนก่อน ๆ เป็นผู้ชาย ซึ่งโดยหลักผู้ชายจะ  
 พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน แต่เรื่องเล็ก ๆ เช่น เรื่องครอบครัว  
 ความรู้สึกทางจิตใจ การศึกษา สุขอนามัย ผู้หญิงจะคำนึงถึงมากกว่า

๓. การจัดการปัญหาขยะ ด้วยประชากรของจังหวัดภูเก็ตมีเป็น  
 จำนวนมาก เทศบาลมีงบประมาณจำกัด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
 น้ำ น้ำเสีย ขยะซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้อง  
 ประชาชนทุกภาคส่วน การดูแลเรื่องขยะได้รับความร่วมมือระดับหนึ่ง  
 เทศบาลได้กำหนดให้ทิ้งขยะเป็นเวลาและทิ้งในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนดไว้  
 เช่น กำหนดให้ทิ้งภายในเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา  
 ประชาชนก็จะนำขยะมาวางในบริเวณนั้น และรถขยะของเทศบาลจะมา  
 เก็บในช่วงเวลาที่กำหนด ส่วนคนที่ไม่เคารพกติกา เช่น ประชากรแฝง

นักท่องเที่ยว ชาวบ้านบางส่วน ซึ่งไม่ทราบกติกาหรือทราบแต่ไม่ทำตาม และทิ้งขยะนอกเวลา ด้วยงบประมาณจำกัดคนจำกัด ต่อมาจึงร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบ Patong Report แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนเก็บขยะ บริเวณท่าบลปาดอง เมื่อพบเห็น ถึงขยะมีปริมาณเต็มถัง สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ แล้วแจ้งเตือน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบได้ทันที กล่าวคือ คนปาดองที่เห็น ว่ามีขยะในที่ที่ห้ามทิ้งก็ให้ช่วยถ่ายรูปมาส่งมาทาง Patong Report ใน แอปพลิเคชัน จะผูกกับระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก Global Positioning System (GPS) ซึ่งแสดงสถานที่ของขยะ และจะส่งข้อมูล ดังกล่าวจะไปที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขของเทศบาล สาธารณสุขจะ ส่งต่อไปให้กับเทศบาล และส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขยะในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อเก็บแล้วเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาเพื่อแสดงว่าเก็บเรียบร้อยแล้ว แอปพลิเคชันดังกล่าวช่วยในการพัฒนาความสะอาดของเมืองซึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการถ่ายรูปส่งผ่านทาง แอปพลิเคชัน

ขยะของเทศบาลปาดองมีจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ตันต่อวัน ในวันนี้ ศักยภาพของการเผาขยะในเมืองซึ่งขยะมีเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อในอนาคตได้ เทศบาลจึงได้พยายามเสนอกับผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สร้างโรงเผาขยะเพิ่มเติม ๒ แห่ง ในพื้นที่ของอำเภอถลาง และอำเภอ กระทุ้ง แต่เกรงว่าจะถูกประชาชนชุมนุมคัดค้าน จึงไม่มีใครกล้านำเสนอ เรื่องดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงควรริเริ่มพูดคุยกับประชาชนก่อน นอกจากนั้นจะต้องแก้ไขผังเมืองด้วย เนื่องจากผังเมืองกำหนดไม่ให้มี โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในภูเก็ต

๔. การจัดการน้ำเสีย ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High Season) มี ปริมาณน้ำเสีย ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว

(Low Season) มีปริมาณน้ำเสีย ๒๕,๐๐๐ – ๒๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ขณะนี้เทศบาลมีระบบบำบัด ที่สามารถบำบัดได้ ๒๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบอีก ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมเป็น ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ในอนาคต เมืองป่าตองจะต้องมีปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วง High Season จึงได้ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อีก ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเชื่อว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การแก้ไข ปัญหา น้ำเสียลงสู่ทะเลจะหมดสิ้นไป แต่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างกรณีที่พี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ซื่อสัตย์แอบปล่อยน้ำลงสู่ลำราง สาธารณะโดยไม่ผ่านท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาล เพื่อหลีกเลี่ยงการ จ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย

๕. ประเด็นด้านน้ำดื่ม น้ำใช้ เทศบาลมีความพยายามที่จะนำน้ำ ที่ผ่านจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งปกติจะปล่อยลงคลอง แต่เทศบาลจะนำ น้ำนี้กลับเข้าสู่ระบบ Reverse Osmosis (RO) กลับมาทำเป็นน้ำใช้ได้ เทศบาลได้ให้เอกชนมาสัมปทานเพื่อรับน้ำทิ้งของระบบบำบัดกลับเข้าสู่ ระบบ RO ซึ่งตอนนี้ระบบเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการขายให้พี่น้อง ประชาชนแต่ยังมีประชาชนส่วนใหญ่มองยังไม่ค่อยยอมรับ หากน้ำประปามี ใช้เพียงพอก็จะไม่รับน้ำนี้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นภาระของเทศบาลและ ผู้ประกอบการน้ำ RO ที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนและ ผู้ประกอบการ เนื่องจากได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำ RO มีคุณภาพ ดีกว่าน้ำประปาเสียอีก

๖. การจัดการขยะมูลฝอยชิ้นเล็ก ก้นบุหรี่ บริเวณชายหาด เทศบาลได้จ้างเอกชนในการเก็บกวาดขยะในพื้นที่รวมทั้งชายหาดทุกวัน ขยะส่วนใหญ่เป็นชิ้นซึ่งเก็บง่ายแต่ตามชายหาดจะมีขยะชิ้นเล็ก ๆ เช่น ฝาน้ำอัดลม ก้นบุหรี่ ค่อนข้างเยอะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาหารือกับดิฉัน ถ้ามถึงความเป็นไปได้ในการประกาศให้

หาดป่าตองเป็นหาดปลอดบุหรี่ ซึ่งดิฉันเห็นด้วย จึงได้มีการประกาศให้หาดป่าตองเป็นหนึ่งใน ๒๔ หาดเป็นหาดปลอดบุหรี่ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะออกคำสั่งที่ ๑๐๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ ไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในข้อหาสูบบุหรี่เป็นมลพิษก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทศบาลจึงได้จัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นระยะตามชายหาด ๒๖ จุด ซึ่งประกอบไปด้วยที่ฐานปูนบรรจุทรายเพื่อดับและทิ้งก้นบุหรี่ พร้อมป้ายบ่งบอกจุดสูบบุหรี่เป็นภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์กราฟิก ซึ่งนักท่องเที่ยวตอบรับดีมาก แต่ปัญหาคือคนท้องถิ่นเองยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคตจะเกิดการทิ้งบุหรี่ลดลง

๗. เริ่มแรกผู้หญิงต้องเปลี่ยนทัศนคติที่ว่างานการเมืองไม่ใช่งานของผู้หญิงก่อน ความคิดดังกล่าวปิดกั้นผู้หญิงด้วยตัวเอง ผู้หญิงสามารถทำงานได้ในทุกหน้าที่ทุกตำแหน่ง อย่ามองว่าผู้หญิงทำงานใหญ่ไม่ได้ ผู้หญิงสามารถทำได้ทุกเรื่อง การยอมรับจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดิฉันมีความโชคดีที่ครอบครัวให้การสนับสนุน สามีจะช่วยวางแผนหาเสียง แม้ว่าตอนแรกลูกสาวจะไม่เข้าใจ เนื่องจากแม่ไม่มีเวลาให้ แต่ลูกสาวก็เป็นเด็กดี เรียนเก่ง ดังนั้น มีความเห็นว่านอกจากเรื่องทัศนคติแล้ว สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถมาทำงานการเมืองได้อย่างเต็มที่ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัว

ท้ายนี้อยากให้ผู้หญิงเข้าสู่แวดวงการเมือง เพื่อให้แนวคิดที่ผู้หญิงมองเห็นได้รับการแก้ไข เนื่องจากผู้ชายจะมองเห็นปัญหาเฉพาะในส่วนของผู้ชาย แต่ผู้หญิงก็ยังคงทำหน้าที่ในความเป็นแม่และต้องไม่ทิ้ง

ครอบครัวด้วย ผู้หญิงจะต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็น ๒-๓ เท่า ต้องเสียสละและอดทนด้วย

**นางรัตนา สัยยะนิฐี อนุกรรมการกิจการสตรี** สอบถามถึงวิธีการและเทคนิคในการเอาชนะปัญหาอุปสรรค

**นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง** ได้ชี้แจงว่า การก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกเทศมนตรีไม่ใช่ว่าจะมีคนยอมรับทั้งหมด การทำงานการเมืองทำดีเสมอตัวทำชั่วเพื่อนดา ในสมัยยังเด็กคุณตาได้สอนให้ดิฉันขยันและเมื่อทำงานได้แล้วขอให้กลับมาช่วยเหลือบ้านเกิดตนเอง ตอนเข้ามาในช่วงแรกมีความรู้สึกท้อถอยบ้าง ตอนหาเสียงได้เสนอนโยบายในการหาเสียงคือ “๕ จำหน” และการทวงคืนพื้นที่สาธารณะ ได้จัดระเบียบหาดทรายป่าตองแต่ก่อนพื้นที่หาดป่าตองมีการใช้พื้นที่ตลอดทาง ๓ กิโลเมตร เลยทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับการใช้เพื่อสาธารณะ จึงได้จัดระเบียบการใช้พื้นที่ให้กับผู้ประกอบการ โดยกำหนดจุดให้ผู้ประกอบการไว้ ๕ จุด นอกนั้นขอให้เป็นพื้นที่ว่างสำหรับจัดกิจกรรมของประชาชน ซึ่งก่อนเข้ามาทำงานนี้ได้ถามตัวเองก่อนแล้วว่ารับคำติชมได้หรือไม่ ซึ่งตนรับได้ และจะไม่รับฟังคนที่พูดถึงตนในทางที่แย่เพราะจะทำให้หมดกำลังใจในการทำงาน และขอให้กาลเวลาพิสูจน์เองดิฉันมีความภูมิใจที่ได้เป็นนักการเมืองและได้ทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิด



๔) ศึกษาตุงานการจัดระเบียบชายหาดป่าตอง ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



๕) ศึกษาตุงานการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



\*\*\*\*\*

(๑)

กำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน  
ของคณะกรรมการการศึกษาคณะ เด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สถานितिบัญญัติแห่งชาติ  
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดภูเก็ต

\*\*\*\*\*

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา

- คณะกรรมการพร้อมกัน  
ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)

เวลา ๐๗.๕๐ นาฬิกา

- ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน  
กรุงเทพ (ดอนเมือง) สู่ท่าอากาศยาน  
ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย  
เที่ยวบินที่ FD ๓๐๓๗

เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา

- ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ....

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา

- พบปะพูดคุยกับนายกเทศมนตรี  
นครภูเก็ต และกลุ่ม/องค์กรสตรี  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรเทศบาล  
นครภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น  
ด้านปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนา  
ศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับการ  
ตัดสินใจ และรับฟังประเด็นปัญหาของ  
สตรี

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

- ศึกษาดูงานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ  
คนภูเก็ต ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

- รับประทานอาหารค่ำ

(๒)

- เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา
- ณ ร้านอาหาร.....
- เข้าที่พัก ณ โรงแรมเพิร์ล
- วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**
- เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารเช้า
- เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
- ออกเดินทางไปสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา
- พบปะพูดคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และกลุ่ม/องค์กรสตรี ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ จังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับการตัดสินใจ และรับฟังประเด็นปัญหาของสตรี
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา
- ศึกษาดูงานการจัดระเบียบชายหาดป่าตอง
- เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
- ศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต
- เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา
- เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต
- เวลา ๒๐.๒๐ นาฬิกา
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต สู่ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD ๓๐๒๘
- เวลา ๒๑.๔๕ นาฬิกา
- ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)



รายนามคณะเดินทางศึกษาดูงาน  
ของคณะกรรมการการศึกษาคณะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
โดยคณะอนุกรรมการกิจการสตรี  
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดภูเก็ต

\*\*\*\*\*

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวรณิ สิริเวชชะพันธ์      | รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง<br>(หัวหน้าคณะเดินทาง) |
| ๒. พลเอก วีรณ ฉันทศาสตร์โกศล     | กรรมการและที่ปรึกษา                                 |
| ๓. นางกีระณา สุมาวงศ์            | ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                        |
| ๔. นางอำไพวรรณ ตรีสกุล           | ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการ                          |
| ๕. ทันตแพทย์อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา | เลขานุการประจำคณะกรรมการ                            |
| ๖. นางรัตนา สัยยะนิฐิ์           | อนุกรรมการกิจการสตรี                                |
| ๗. นางสุทิตินี เมธีประภา         | อนุกรรมการกิจการสตรี                                |
| ๘. นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร      | อนุกรรมการกิจการสตรี                                |
| ๙. นางสาวฉัตรสุดา ศิริวงศ์       | เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมการ<br>(เลขานุการคณะเดินทาง) |

.....

คณะกรรมการการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายวัลลภ ตังคณานุก์รัช            | ประธานคณะกรรมการ                  |
| ๒. นายมณฑิธร บุญตัน                  | รองประธานคณะกรรมการ<br>คนที่หนึ่ง |
| ๓. นางสาวรณิ สิริเวชชะพันธ์          | รองประธานคณะกรรมการ<br>คนที่สอง   |
| ๔. คุณหญิงทรงสุตา ยอดมณี             | รองประธานคณะกรรมการ<br>คนที่สาม   |
| ๕. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ          | เลขานุการคณะกรรมการ               |
| ๖. พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ       | โฆษกคณะกรรมการ                    |
| ๗. นายแถมสิน รัตนพันธุ์              | กรรมการและที่ปรึกษา               |
| ๘. พลตรี จารึก อารีราชการัญญ์        | กรรมการและที่ปรึกษา               |
| ๙. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์ | กรรมการและที่ปรึกษา               |
| ๑๐. พลเอก วีรณ ฉันทศาสตร์โกศล        | กรรมการและที่ปรึกษา               |
| ๑๑. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์         | กรรมการ                           |
| ๑๒. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย       | กรรมการ                           |
| ๑๓. พลเอก ชีระวัฒน์ บุญยะประดับ      | กรรมการ                           |
| ๑๔. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ      | กรรมการ                           |
| ๑๕. นายปรีชา วัชรภักย์               | กรรมการ                           |
| ๑๖. พลเรือเอก พลวัฒน์ สีโรดม         | กรรมการ                           |
| ๑๗. พลเอก ไพชยนต์ คำทันเจริญ         | กรรมการ                           |
| ๑๘. นายยุทธนา ทัพเจริญ               | กรรมการ                           |
| ๑๙. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม       | กรรมการ                           |
| ๒๐. พลเอก สกล ชื่นตระกูล             | กรรมการ                           |
| ๒๑. พลเอก สรรชัย อจลานนท์            | กรรมการ                           |

(๕)

๒๒. พลเอก อุดลยเดช อินทะพงษ์	กรรมาธิการ
๒๓. พลเอก อรุณ สมตน์	กรรมาธิการ
๒๔. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมาธิการ

ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ  
และเลขานุการประจำคณะกรรมการ

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑. นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ       | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ   |
| ๒. ดร. เฉลิมชัย ยอดมาลัย       | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ   |
| ๓. นางพวงแก้ว กิจธรรม          | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ   |
| ๔. นายสมชาย เจริญอำนาจสุข      | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ   |
| ๕. นายอภิวัชร บัวพันธ์         | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ   |
| ๖. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์   | ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการ |
| ๗. ดร. พรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา   | ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการ |
| ๘. นายวงศ์พันธ์ ณธนนพัต        | ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการ |
| ๙. นายวิญญู พิทักษ์ภรณ์        | ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการ |
| ๑๐. นางอัมไพวรรณ ตรีสกุล       | ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการ |
| ๑๑. ศ.ดร. อาชัญญา รัตนอุบล     | นักวิชาการประจำคณะกรรมการ  |
| ๑๒. นางงามจิต แต่สุวรรณ        | นักวิชาการประจำคณะกรรมการ  |
| ๑๓. นางนฤมล ล้อมทอง            | นักวิชาการประจำคณะกรรมการ  |
| ๑๔. นางรัตนา สัยยะนัฐิ         | นักวิชาการประจำคณะกรรมการ  |
| ๑๕. นางอาทิษา นรารวัชร         | นักวิชาการประจำคณะกรรมการ  |
| ๑๖. พลโท จรรย์ พันธุนนท์       | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๑๗. ดร.ชาตรี ฤทธิทอง           | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๑๘. นายบุญชัย ตั้งจิตดำรงรัตน์ | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๑๙. นางญานิน วังชัย            | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๒๐. นางฉันทิธร นิธิธีรพัชร     | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๒๑. นางปนัดดา รักษาแก้ว        | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๒๒. นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์       | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๒๓. นางรัชดา บุญยุบล           | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |
| ๒๔. นางรัตนา ตฤณารังสี         | เลขานุการประจำคณะกรรมการ   |

(๗)

๒๕. นาวาเอกหญิง วิชุดา วารุณประภา เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ  
๒๖. นาวาโท สายชล ช้างน้อย เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ  
๒๗. ทพ.ดร. อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

## ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ

๑. นายกันติพจน์ สิริภักดีสกุล
๒. นางกัระณา สุขมาวงศ์
๓. นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร
๔. นางจันทิรา กิตติจิตติกุล
๕. นางสาวฐาปนีย์ สุขสำราญ
๖. นายนิติ ถาวรวิชัย
๗. พลเอก บุญลือ วงษ์ท้าว
๘. นางสาวเบญจวรรณ อำนเปื้อง
๙. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
๑๐. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
๑๑. พลตำรวจโท ภาสกร รัชกุล
๑๒. ดร. สมบูรณ์ วรหะบัณฑิตวิทย์
๑๓. พันเอก สรศักดิ์ อนันตสมบูรณ์
๑๔. พลตำรวจโท สันติ เพ็ญสุตร
๑๕. นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์
๑๖. นายอโนทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
๑๗. พลโท อัครชัย จันทระโตษะ
๑๘. พลอากาศตรี อิศพร คณะเจริญ
๑๙. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก

## คณะอนุกรรมการกิจการเด็ก และเยาวชน

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี           | ประธานคณะอนุกรรมการ                  |
| ๒. พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ     | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่หนึ่ง |
| ๓. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ     | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่สอง   |
| ๔. พลเอก สรรชัย อจลานนท์           | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่สาม   |
| ๕. นางเพ็ญศรี เคียงศิริ            | อนุกรรมการ                           |
| ๖. รศ.ดร. คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์   | อนุกรรมการ                           |
| ๗. นางธัชกร เหมะจันทร              | อนุกรรมการ                           |
| ๘. นางสาวถนอมขวัญ ฦ บ่อมเพชร       | อนุกรรมการ                           |
| ๙. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย             | อนุกรรมการ                           |
| ๑๐. นายบุรินทร์ สุขพิศาล           | อนุกรรมการ                           |
| ๑๑. นางนฤมล ล้อมทอง                | อนุกรรมการและโฆษก                    |
| ๑๒. นายกันติพงษ์ สิริภักติสกุล     | อนุกรรมการและเลขานุการ               |
| ๑๓. นายแถมสิน รัตนพันธุ์           | ประธานที่ปรึกษาคณะอนุ<br>กรรมการ     |
| ๑๔. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม     | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๕. รศ.ดร. อาชัญญา รัตนอุบล        | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๖. นายวิญญู พิทักษ์ภรณ์           | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๗. นางฉันทธร นิธิธีรพัชร          | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๘. นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย           | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๙. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๐. นางสาวพรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ   | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๑. นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี             | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ๒๒. นายพันธุ์ เจตนลิน                       | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| ๒๓. นายวงศกร ภู่ทอง                         | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| ๒๔. นายอิทธิพล สงวนดีกุล                    | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| ๒๕. นายสีชญา สติรพงษ์สุทธิ                  | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| ๒๖. นายเกษมศักดิ์ สีหพิทักษ์                | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| ๒๗. นายโยธิน ทองพะวา                        | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| ๒๘. ประธานสภาเด็กและเยาวชน<br>แห่งประเทศไทย | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |



### คณะอนุกรรมการกิจการสตรี

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวรณิ สิริเวชชะพันธ์     | ประธานคณะอนุกรรมการ                  |
| ๒. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์     | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่หนึ่ง |
| ๓. พลเอก วีรฉัตร นันทศาสตร์โกศล | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่สอง   |
| ๔. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม   | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่สาม   |
| ๕. นางสุชาดา นันทะพานิชกุล      | อนุกรรมการ                           |
| ๖. ดร. สุชาดา เมฆรุ่งเรืองกุล   | อนุกรรมการ                           |
| ๗. นางสาวอุษิณี เมธีประภา       | อนุกรรมการ                           |
| ๘. นายพิสุทธิ ทรัพย์วิจิตร      | อนุกรรมการ                           |
| ๙. ดร. สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์   | อนุกรรมการ                           |
| ๑๐. นางรัตนา สัยยะนิฐี          | อนุกรรมการ                           |
| ๑๑. ดร.เกณิกา เพ็องฟู           | อนุกรรมการ                           |
| ๑๒. พลตรี วีระศักดิ์ นาทะสิริ   | อนุกรรมการและเลขาธิการ               |
| ๑๓. นางกิริธนา สุมาวงศ์         | ประธานที่ปรึกษาคณะอนุ<br>กรรมการ     |
| ๑๔. พลตรี เปรมชัย สโรบล         | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๕. นายราชันย์ บุญธิดา          | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๖. นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร  | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๗. นางอำไพวรรณ ตรีสกุล         | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๘. นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์        | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๙. ทพ.ดร. อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๐. ดร. พรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา   | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๑. นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน    | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |

### คณะอนุกรรมการกิจการผู้สูงอายุ

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. พลเรือเอก พลวัฒน์ สีโรตม         | ประธานคณะอนุกรรมการ                   |
| ๒. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ      | รองประธานคณะอนุ<br>กรรมการ คนที่หนึ่ง |
| ๓. พลเอก อรุณ สมตน                  | รองประธานคณะอนุ<br>กรรมการ คนที่สอง   |
| ๔. รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์          | อนุกรรมการ                            |
| ๕. พลเอก บุญลือ วงษ์ท้าว            | อนุกรรมการ                            |
| ๖. นางธิดา ศรีไพพรรณ์               | อนุกรรมการ                            |
| ๗. พลโท กิจจา ศรีทองกุล             | อนุกรรมการ                            |
| ๘. พลตำรวจโท ภาสกร รักษ์กุล         | อนุกรรมการ                            |
| ๙. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์        | อนุกรรมการ                            |
| ๑๐. นาวาโท สมพล มหาสิงห์            | อนุกรรมการ                            |
| ๑๑. นาวาโท พิชระ ไม้หอม             | อนุกรรมการ                            |
| ๑๒. ดร. เมธินี รัตสราร              | อนุกรรมการและเลขานุการ                |
| ๑๓. พลเอก สกล ชื่นตระกูล            | ประธานที่ปรึกษาคณะอนุ<br>กรรมการ      |
| ๑๔. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์    | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๑๕. พลโท จรัญ พันธนนท์              | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๑๖. นางสาวอรุณโรจน์ เลี่ยมทอง       | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๑๗. พลอากาศตรี อิทธิพร คณะเจริญ     | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๑๘. รศ.ดร. อาชญญา รัตนอุบล          | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๑๙. รศ.รศรินทร์ เกรย์               | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๒๐. นาวาเอกหญิง วิชุดา วารุณประภา   | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๒๑. พันเอก สรศักดิ์ อนันตสมบูรณ์    | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |
| ๒๒. พันเอกหญิง สิรินพรรณ ศรีกุลวงศ์ | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ                |

(๑๓)

๒๓. ดร.ชาตรี ฤทธิ์ทอง

๒๔. นายดำรงชัย พุ่มสงวน

๒๕. ผศ. ศุทธิดา ชวนวัน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

### คณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ๑. นายมณเฑียร บุญตัน                   | ประธานคณะอนุกรรมการ                  |
| ๒. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์           | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่หนึ่ง |
| ๓. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ            | รองประธานคณะอนุกรรมการ<br>คนที่สอง   |
| ๔. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ | อนุกรรมการ                           |
| ๕. นางสาวเครือวัลย์ เทียงธรรม          | อนุกรรมการ                           |
| ๖. นายรัตน์ กิจธรรม                    | อนุกรรมการ                           |
| ๗. นางสาววันทนี พันธ์ชาติ              | อนุกรรมการ                           |
| ๘. นายวิหตุต บุนนาค                    | อนุกรรมการ                           |
| ๙. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล             | อนุกรรมการ                           |
| ๑๐. นางอาทิตยา นราวรัช                 | อนุกรรมการ                           |
| ๑๑. นางพวงแก้ว กิจธรรม                 | อนุกรรมการและเลขานุการ               |
| ๑๒. นายธีรยุทธ สุคนธวิท                | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        |
| ๑๓. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล           | ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ         |
| ๑๔. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์             | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๕. นายต่อพงศ์ เสลานนท์                | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๖. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ               | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๗. นางนุชจारी คล้ายสุวรรณ             | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๘. นางเบญจา ชลธารินทร์                | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๑๙. นายประกาศิต กายะสิทธิ์             | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๐. นางพิมพ์า ขจรธรรม                  | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๑. แพทย์หญิงวัชรา รั้วไพบูลย์         | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๒. นายศุภชีพ ดิษเทศ                   | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๓. นายสมชาย เจริญอำนาจสุข             | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |
| ๒๔. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์            | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ               |



ออกแบบและพิมพ์ที่ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏินิสัยน์ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๐ ๒๕๖๔ ๑๕๖๑, ๐ ๒๕๖๕ ๑๕๖๑, ๐ ๒๕๖๖ ๑๕๖๑, ๐ ๒๕๖๗ ๑๕๖๑, ๐ ๒๕๖๘ ๑๕๖๑

